

"ผู้ค้า-ภาครัฐ" ร่วมกันหาข้อตกลงร่วมกัน

"หาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะ

กรุงเทพมหานคร" เพื่อนำไปสู่

"สุขภาวะคนกรุง"



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันระดมความคิดเห็นประเด็น “หาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร” เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาวะคนกรุงเทพมหานครที่จะนำไปสู่กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสุขภาวะ

สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ วันนี้ “สุขชน” ยังคงตามติด พี่เปิ้ล สิริกร คำภูไทย และ พี่ดี เตชิต ชาวบางพรหม กันต่อ นะครับ แต่ครั้งนี้ไปดูการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการรับฟังความคิดเห็นประเด็น “หาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร” บ้างครับ

ประเด็น “หาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร” เป็นปัญหาใหญ่และมีผลกระทบกับผู้คนชาวกรุงเทพมหานครมาก ๆ เลยครับ ชาวกรุงเทพมหานครจึงได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน และนำเข้าไปหาฉันทมติกันอีกครั้งในสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

แต่ก่อนที่จะนำไปหารือในสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ นั้น พี่ ๆ ชาวกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นนี้จากกลุ่มผู้ค้าและภาครัฐในสังกัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน เพื่อหาข้อตกลงกันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ซึ่งบรรยากาศการให้ความเห็นเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกัลยาณมิตรมาก ๆ เลยครับ





นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้า
คณะทำงานวิชาการประเด็นฯ

เล่าให้ผมฟังว่า habenเร่งแรงแผลงลอยถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีความสัมพันธ์กับประชากรที่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่อันจำกัดของกรุงเทพมหานคร แต่ในขณะเดียวกัน habenเร่งแรงแผลงก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับ ยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ habenเร่งแรงแผลงเป็นแหล่งอาหารสำคัญของชาวกรุงเทพฯ เลยครับ และในบางโอกาสมีคนจำนวนหนึ่งที่พื้นตัวทางเศรษฐกิจช่วงหลังวิกฤตดีขึ้นมาได้เพราะ habenเร่งแรงแผลงด้วยนะครับ

การหยิบยกประเด็น habenเร่งแรงแผลงและจัดให้มีพื้นที่หรือเวทีในการปรึกษาหารือ เพื่อถกแถลงแลกเปลี่ยนและหาข้อตกลงร่วมหรือนโยบายสาธารณะร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก ๆ เลยครับ

สำหรับสาระสำคัญของประเด็น “habenเร่งแรงแผลงและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร” มีการวางแผนจุดหมายเพื่อจัดการแก้ไขปัญหานี้ภายใน 5 ปีครับ ซึ่งมีแนวทางที่น่าสนใจ เช่น ชะลอการยกเลิกจุดผ่อนผันที่ยังเหลืออยู่ กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาพื้นที่ทำการค้าประชาพิจารณ์ และคัดเลือกผู้ค้าโดยเร็ว จัดตั้งกลไกระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการดำเนินงาน เป็นต้น



สำหรับงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ
รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
รองประธานกรรมการสนับสนุน
การจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพกรุงเทพฯ บอกกับผมว่า

“การจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งแรกนี้นับเป็นความท้าทาย เพราะกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลายในทุกมิติ แต่โจทย์ใหญ่จะสร้างเมืองเพื่อสุขภาวะของทุกคนได้อย่างไร ซึ่งไม่เฉพาะกับผู้ที่อยู่อาศัยยังรวมถึงผู้ที่เดินทางไปมาและมีส่วนเกี่ยวพันทั้งหมดกระบวนการสมัชชาสุขภาพได้พิสูจน์คำตอบในหลายเรื่องที่เราสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะเกิดนโยบายจากล่างขึ้นบนเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพฯ ในเรื่องนี้ และทุกคนเข้ามามีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นร่วมกัน”

พี่เปิ้ลกับพี่ดี เล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมว่า เวทีรับฟังความเห็นฯ ครั้งนี้ นอกจากผู้ที่มีส่วนได้เสียสำคัญ ซึ่งก็คือ ผู้ค้า และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้ร่วมเรียนรู้ นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อข้อตกลงร่วมหรือ ร่าง มติการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง habenเร่งแรงแผลงและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และหาจุดร่วมที่คำนึงถึงทุกฝ่ายแล้ว คณะทำงานฯ ยังได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงข้อตกลงร่วมหรือ ร่าง มติฯ ก่อนจะนำเข้าไปหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครต่อไปด้วยครับ

อีกไม่นานประเด็น “habenเร่งแรงแผลงและการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร” กำลังจะกลายเป็นนโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพมหานครแล้วครับ หากได้รับความเห็นชอบและฉันทมติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ไว้ผมจะนำความคืบหน้ามาบอกเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปนะครับ

